



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง  
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ตามที่ นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร  
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ  
ได้ยื่นคำขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญงาน นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเรียบร้อยแล้ว  
อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศ  
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามมาตรฐานตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.  
กำหนด และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคล การเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล ผู้ขอรับการประเมิน	ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน	คะแนน ประเมินบุคคล
นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๖ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๖ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุโขทัย	ร้อยละ ๙๖.๒๒ : ผ่านเกณฑ์ (คะแนนรวมจากองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งสองส่วนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐)

หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงคุณสมบัติหรือการประเมินบุคคล สามารถทักท้วงเป็น  
ลายลักษณ์อักษร โดยให้ระบุชื่อผู้ทักท้วงและประเด็นที่ทักท้วงให้ชัดเจน ส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล  
จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือมีเจตนาถกเถียง  
จะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุตเขต สวยสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย